



THAI HA

5 มกราคม 2566

เรื่อง การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม มาโดยตลอด และมีการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างซิงชั้น อีกทั้งการมีมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทยังให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) และพร้อมหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้นจะต้องได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วม

ด้วยเหตุผลที่สำคัญที่กล่าวมานี้ บริษัทจึงได้มีการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และสอบทาน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ให้เป็นบริษัทที่มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้และมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ (Integrity) ในการดำเนินธุรกิจหลักจริยธรรม และสนับสนุนการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ

บริษัทขอเรียนกำชับถึงบรรดาคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทุกราย จะต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายบริษัทและทางบริษัทใคร่ขอเชิญชวนลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทุกราย ให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านพบเห็นพฤติกรรมในความไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและหลักบรรษัทภิบาลที่บริษัทยึดถือปฏิบัติขอความกรุณาแจ้งเบาะแสได้ที่ whistleblower@kasetbrand.com ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับฝ่ายบุคคล ทั้งนี้ทางบริษัท ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับชั้นสูงสุดและไม่เปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

140 MOO 5, TAMBOL BANGKRATUEK
AMPHUR SAMPHRAN, NAKORNPATHOM 73210 THAILAND

Tel: (662) 482-1661-6 Fax: (6634) 288-415

Tax ID No: 0107547000311

www.kasetbrand.com